



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>
ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐออนไลน์ ฉบับประจำวันที 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 หน้า มูลค่าข่าว 180,000.-

"ซัชชาติ" ร่วม Big Cleaning Day อโศกโมเดล "มศว" ชวนมหา'ลัย ในกทม. ร่วมต่อจิ๊กซอว์ดูแลเมือง



วันที่ 11 มิ.ย.2566 นายซัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Day ถนนสีขาว ทางเดินปลอดภัย นามอง ภายใต้ โครงการบูรณาการพัฒนาด้านแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์กรวม (อโศกโมเดล) โดยมี นายพรพหม ฌ.ส.วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รศ.ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้บริหารสำนักงานเขตวัฒนา ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ณ SWUNIPLEX (สวูนีเพล็กซ์) ลานกิจกรรมอโศกมนตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และถนนอโศกมนตรี เขตวัฒนา



ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า มศว เป็นหนึ่งในดวงใจตลอดในเรื่องของการดูแลชุมชนข้างเคียง ได้มีโอกาสมาที่นี้ตั้งแต่ก่อนเป็นผู้ว่าฯ กทม. ประทับใจในการเปิดพื้นที่ให้คนมาออกกำลังกาย ซึ่งเป็นเหมือนเป็นโอเอซิสอยู่ท่ามกลางตึกสูง ที่นี่คือโมเดลสำคัญที่ทำให้เห็นว่าเราต้องดูแลบ้านใกล้เคียงกัน หากทุกคนดูแลบ้านใกล้เรือนเคียงกัน เช่น มศว ดูแลโคกให้ดี มหาวิทยาลัยอื่น ๆ เช่น จุฬาฯ ดูแลพญาไท ปทุมวันให้ดี สุดท้ายจะเป็นจิ๊กซอร์ที่ต่อแล้วก็สมบูรณ์ทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร เพราะว่าเราคนเดียวไม่มีทางทำได้ กทม.ต้องมีแนวร่วม จากนั้นเราจะทำให้ดีขึ้น กทม.พร้อมจะเดินไปกับทุกคน มีหลายมิติที่เรา่วมกันทำได้ สำหรับโอศกโมเดลก็อยากจะขยายผลไปทั่วกรุงเทพฯ โดยอาศัยมศว เป็นต้นแบบ ขอขอบคุณท่านอธิการบดีที่มีวิสัยทัศน์ และคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่จัดงานวันนี้ขึ้น มศว เดินทางมาหลายปีและขอให้เดินทางต่อไป งานเมืองไม่ใช่งานที่จะทำเสร็จได้ภายในวัน สองวัน ต้องทำต่อเนื่องไปและปลูกฝังถ่าย DNA ให้น้อง ๆ รุ่นใหม่ ส่งต่อคบเพลิงในการดูแลเมืองต่อไป

ADVERTISEMENT





สำหรับกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Day ถนนสีขาว ทางเดินปลอดภัย นามอง ภายใต้ โครงการบูรณาการพัฒนาด้านแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์กรวม (อโศกโมเดล) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในบริบทชุมชนเมืองให้เกิดขึ้นนั้น การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการขับเคลื่อนสู่การเป็น "มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคม" นอกจากนี้ยังตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ประกาศจุดยืนให้ประชาคม มศว ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายการบริการวิชาการเพื่อสังคม โดยเน้นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวทางให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินกิจกรรมการบริการวิชาการต่าง ๆ ร่วมกัน อโศกโมเดลได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 3 โดยมหาวิทยาลัยมีการบูรณาการความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะองค์กรวมให้กับนิสิต บุคลากร รวมถึงประชาชนในย่านอโศกและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และยังสอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานครที่ต้องการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนอีกด้วย